

ข้อมูลด้านลานกีฬา/สนามกีฬา



ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม

อำเภอกุตุชุมจังหวัดยโสธร

ลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านม่วง ตำบลโพนงาม

อำเภอกุศุม จังหวัดยโสธร















ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา ทั้ง 18 หมู่บ้าน

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

หมู่ที่	บ้าน	สถานที่		ที่ตั้งลานกีฬา/สนามกีฬา	หมายเหตุ
		มี	ไม่มี		
1	บ้านโพนงาม	√		อบต. โพนงาม	สามารถเล่นกีฬาและนันทนาการได้ตลอดทั้งปี
2	บ้านนาทม	√		วัดนาทม	สามารถเล่นกีฬาและนันทนาการได้ตลอดทั้งปี
3	บ้านหนองแซง	√		วัดสิงห์ทอง	สามารถเล่นกีฬาและนันทนาการได้ตลอดทั้งปี
4	บ้านเกียงเก่า	√		ที่สาธารณะข้างศาลาประชาคม	สามารถเล่นกีฬาและนันทนาการได้ตลอดทั้งปี
5	บ้านม่วง	√		ที่สาธารณะดอนปู่ตา (โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์)	สามารถเล่นกีฬาและนันทนาการได้ตลอดทั้งปี
5	บ้านม่วง	√		ที่สาธารณะข้างศาลาประชาคม	สามารถเล่นกีฬาและนันทนาการได้ตลอดทั้งปี
6	บ้านนางาม	√		วัดนางาม	สามารถเล่นกีฬาและนันทนาการได้ตลอดทั้งปี
7	บ้านแดง	√		ลานกีฬาที่สาธารณะข้างอ่างเก็บน้ำ	ฤดูแล้ง
8	บ้านสร้างแต่	√		วัดศรีครมย	สามารถเล่นกีฬาและนันทนาการได้ตลอดทั้งปี
9	บ้านโคกศรี	√		ที่สาธารณะข้างศาลาประชาคม	สามารถเล่นกีฬาและนันทนาการได้ตลอดทั้งปี
10	บ้านหนองหว้า	√		วัดสระบัว	สามารถเล่นกีฬาและนันทนาการได้ตลอดทั้งปี
11	บ้านคำเลา	√		วัดบ้านคำเลา	สามารถเล่นกีฬาและนันทนาการได้ตลอดทั้งปี
12	บ้านคำไหล	√		วัดบ้านคำไหล	สามารถเล่นกีฬาและนันทนาการได้ตลอดทั้งปี
13	บ้านแดง ม.13	√		ลานกีฬาที่สาธารณะข้างอ่างเก็บน้ำ	ฤดูแล้ง
14	บ้านาประเสริฐ	√		วัดบ้านนาประเสริฐ	สามารถเล่นกีฬาและนันทนาการได้ตลอดทั้งปี
15	บ้านหนองแซง ม.3	√		วัดสิงห์ทอง	สามารถเล่นกีฬาและนันทนาการได้ตลอดทั้งปี
16	บ้านโพนงาม ม.16	√		วัดโพธาราม	สามารถเล่นกีฬาและนันทนาการได้ตลอดทั้งปี
17	บ้านแดง ม. 17	√		ที่สาธารณะข้างศาลาประชาคม	สามารถเล่นกีฬาและนันทนาการได้ตลอดทั้งปี

ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา โรงเรียน 9 แห่ง

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

หมู่ที่	บ้าน	สถานที่		ที่ตั้งลานกีฬา/สนามกีฬา	หมายเหตุ
		มี	ไม่มี		
1	บ้านโพนงาม หมู่ 16	√		โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า	สามารถเล่นกีฬาและนันทนาการได้ตลอดทั้งปี
2	บ้านนาทม หมู่ 2	√		โรงเรียนบ้านนาทม	สามารถเล่นกีฬาและนันทนาการได้ตลอดทั้งปี
3	บ้านแดง หมู่ 7	√		โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง	สามารถเล่นกีฬาและนันทนาการได้ตลอดทั้งปี
4	บ้านม่วง หมู่ 5	√		โรงเรียนบ้านม่วง	สามารถเล่นกีฬาและนันทนาการได้ตลอดทั้งปี
5	บ้านสร้างแต่ หมู่ 8	√		โรงเรียนบ้านสร้างแต่นาประเสริฐ	สามารถเล่นกีฬาและนันทนาการได้ตลอดทั้งปี
6	บ้านคำเลา หมู่ 11	√		โรงเรียนบ้านคำเลา	สามารถเล่นกีฬาและนันทนาการได้ตลอดทั้งปี
7	บ้านหนองหว้า หมู่ 10	√		โรงเรียนบ้านหนองหว้า	สามารถเล่นกีฬาและนันทนาการได้ตลอดทั้งปี
8	บ้านโคกศรี หมู่ 9	√		โรงเรียนบ้านโคกศรี	สามารถเล่นกีฬาและนันทนาการได้ตลอดทั้งปี
9	บ้านแดง หมู่ 7	√		โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร	สามารถเล่นกีฬาและนันทนาการได้ตลอดทั้งปี

ร้อยละของลานกีฬา/สนามกีฬาที่ประชาชนสามารถใช้เล่นกีฬาและนันทนาการได้ตลอดทั้งปี

ลานกีฬา/สนามกีฬา อปท. ทั้งหมด 18 แห่ง

ลานกีฬา/สนามกีฬาที่ประชาชนสามารถใช้เล่นกีฬาและนันทนาการได้ตลอดทั้งปี ทั้งหมด 16 แห่ง

คิดเป็นร้อยละ $\frac{16 \times 100}{18} = 88.89\%$

